

UBND QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG MAI



BÀI DỰ THI

**CUỘC THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN,
NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2024**

Thông tin tác giả: Họ tên: Nguyễn Thu Anh
Năm sinh: 1988
Địa chỉ: Trường Tiểu học Khương Mai
Điện thoại: 0983588101

Thông tin nhân vật: Họ tên: Nguyễn Bích Thủy
Địa chỉ: Trường Tiểu học Khương Mai
Điện thoại: 0915571456

THÁNG 4/2024

**Người thuyền trưởng có tầm ảnh hưởng trong phong trào
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”**

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn là tấm gương sáng để mỗi con người Việt Nam phấn đấu noi theo. Cho đến ngày nay đã có rất nhiều tấm gương “*Điển hình tiên tiến*”, “*Người tốt, việc tốt*” học theo lời Bác trên khắp cả nước. Tất cả mọi người đều muốn đóng góp một phần công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển. Trong đó phải kể đến những cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo mang trên mình sứ mệnh trồng người, những người không quản nhọc nhằn, vất vả vì đàn em thân yêu.

Trường Tiểu học Khương Mai, nơi tôi đang công tác có rất nhiều cán bộ, giáo viên cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người, bằng công việc thầm lặng của mình, chúng tôi vẫn đang tiếp tục ươm mầm cho những tài năng tương lai, chủ nhân của đất nước. Trong những gương nhà giáo tiêu biểu, một nhà quản lý tài ba, mẫu mực, người để lại ấn tượng nhiều nhất trong tôi và cũng là tấm gương để tôi học tập, đó là nhà giáo Nguyễn Bích Thủy – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.



Nhà giáo Nguyễn Bích Thủy là một nhà giáo đầy tâm huyết, được đồng nghiệp, học sinh trong trường yêu quý và kính trọng. Mặc dù với cương vị lãnh đạo nhà trường, tôi thấy đồng chí thật gần gũi luôn quan tâm gần bó, chia sẻ với anh chị em cán bộ công nhân viên nhà trường. Đồng chí Nguyễn Bích Thủy luôn chỉ bảo các bạn giáo viên trẻ mới ra trường về chuyên môn, góp ý chân tình, cởi mở để giúp họ phát triển. Với vai trò là hiệu trưởng đứng mũi chịu sào, trước mọi khó khăn vất vả, không những đồng chí Thủy đã làm tốt công tác đẩy mạnh chất lượng giáo dục của nhà trường mà còn làm cho diện mạo của ngôi trường Khương Mai ngày một khang trang, sạch đẹp, thương hiệu nhà trường vang xa, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo và nhân dân.



Bản thân đồng chí cũng đạt rất nhiều các thành tích cá nhân xuất sắc như:

- * Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ trường học các cấp.
- * Nhiều năm liên tục là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp Quận và chiến sỹ thi đua cấp Thành phố. Cán bộ quản lý giỏi.
- * Được Sở GD Hà Nội, Phòng GD quận Thanh Xuân vinh danh cá nhân đạt thành tích cao trong dịp gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
- * Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.
- * Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.
- * Giấy khen đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019, 2023.



Đồng chí Nguyễn Bích Thủy – BTCB, Hiệu trưởng trường Tiểu học Khương Mai được Sở GD Hà Nội, Phòng GD quận Thanh Xuân vinh danh cá nhân đạt thành tích cao trong dịp gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Mặc dù bận, đồng chí vẫn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu viết sáng kiến chuyên môn như: Quản lý tổ chuyên môn nâng cao chất lượng dạy và học; Công

tác phối hợp trong các phong trào thi đua... có chất lượng, hiệu quả mang tính ứng dụng cao. Đồng chí Thủy rất nhiệt tình, tận tụy với công việc. Sau mỗi tiết dự giờ giáo viên, bao giờ đồng chí cũng đều góp ý rất thẳng thắn, chân thành, mang tính xây dựng để giáo viên rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó góp phần đưa chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng đi lên. Điều tôi thích nhất ở đồng chí là dù có góp ý, nhắc nhở, nhưng không bao giờ áp đặt giáo viên phải dạy thế này, thế kia mà luôn để cho mọi người tự cảm nhận được đúng, sai, từ đó khích lệ, động viên mọi người phát huy thế mạnh bản thân, tận tâm và cống hiến với nghề. Không những thế, đồng chí còn chỉ dạy cho chúng tôi - những giáo viên trẻ cách đi đứng, nói năng, cách cầm cuốn sách, cách đặt câu hỏi đối với học sinh, tự tin phát triển bản thân, “*yêu nghề, mến trẻ*” như thế nào. Chính những điều đó đã giúp chúng tôi trưởng thành dần từng ngày. Bên cạnh đó, đồng chí Thủy cũng sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc, ý kiến, thậm chí là cả những tranh luận của các giáo viên về chuyện nghề, chuyện đời và tư vấn, giải đáp những điều đó một cách rõ ràng, hợp tình, hợp lý. Dù có khó khăn, công việc bận rộn nhưng tôi luôn thấy trên môi vị thuyền trưởng của mình nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh tràn đầy năng lượng tích cực. Có lẽ, đó là nụ cười của sự lạc quan, bình tĩnh, bản lĩnh; là phong thái của một nhà giáo chuyên cần, mẫu mực, lúc nào cũng rất điềm đạm, chín chắn, nhã nhặn, lịch thiệp đã giúp tôi vững vàng tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.



Thường ngày là vậy, còn những khi nhà trường có kì cuộc thi cử, kiểm tra, hay giáo viên tham dự các hội thi giáo viên giỏi, tôi lại thấy đồng chí miệt mài, nhiệt tình hỗ trợ giúp đồng nghiệp từ việc chỉnh sửa kế hoạch bài dạy, trang trí bàn ghế lớp, lọ hoa, khăn trải bàn. Đó không chỉ đơn thuần là trách nhiệm mà còn là sự tận tụy, hết lòng vì đồng nghiệp của đồng chí. Khi được hỏi về mình, đồng chí Thủy chỉ mỉm cười một nụ cười thân thiện và khiêm tốn trả lời “*Tất cả vì học sinh thân yêu*”. Trong công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí luôn quan tâm đến tâm tư tình cảm của chị em trong nhà trường khiến cho đồng nghiệp nỗ lực không chỉ bởi cách làm việc khoa học, hiệu quả mà còn vì cách luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ chân thành đến giáo viên, nhân viên trong trường, đồng chí luôn giúp đỡ những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ. Đồng chí dành thời gian động viên, quan tâm, hỏi han đến

từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Đối với học sinh trong trường thì đồng chí Thủy là người rất gần gũi, thân thiện các con, thường xuyên được cô Hiệu trưởng hỏi han, động viên cũng như kết hợp với các giáo viên đưa ra rất nhiều hoạt động lôi cuốn các con khi ở trường hướng tới “*Trường học hạnh phúc – Giáo viên hạnh phúc – Học sinh hạnh phúc*”.



Với lời dạy của Bác “*Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan*”, đồng chí Nguyễn Bích Thủy luôn mong muốn để các con “*Mỗi ngày đến trường là một ngày vui*”, đồng chí luôn tìm tòi rất nhiều những hoạt động ở trường lôi cuốn trẻ để các con chiếm lĩnh được kiến thức thông qua những hoạt động vui chơi hay những trải nghiệm trong thực tế. Chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho học sinh cũng được đồng chí Thủy quan tâm đặc biệt, đồng chí là người phụ trách dinh dưỡng nghiêm cứu và yêu cầu nhà bếp học chế biến các món mới, thực đơn theo mùa, đồng chí luôn lắng nghe những ý kiến phản hồi từ phía học sinh, từ mong muốn của phụ huynh để đưa ra thực đơn phù hợp với các con, giúp các con có một bữa ăn ngon miệng, an toàn vệ sinh, đảm bảo sức khỏe.



Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Bích Thủy luôn quan tâm chú trọng tới công tác từ thiện, những việc làm của đồng chí cùng Ban giám hiệu và tập thể giáo viên nhà trường hàng năm góp phần rất lớn trong công tác xã hội như: thăm hỏi, động viên những trẻ em nhi không may mắc bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện K Tân Triều, chia sẻ những thiếu thốn của trẻ em ở những vùng cao thuộc Hòa Bình, Lai Châu. Cứ mỗi

dịp Tết đến Xuân về thì những gói quà ý nghĩa lại được chuyển tới các em nhỏ không may bị mắc bệnh ung thư tại viện K, món quà tuy nhỏ nhưng chúng tôi nhận thấy ánh mắt của các em thơ, của những người thân các em như ánh lên niềm hạnh phúc, niềm hi vọng nhỏ nhoi mà chúng tôi cảm nhận được.



Không những thế, đồng chí Thủy luôn rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thể dục thể thao. Đồng chí luôn truyền lửa, ủng hộ và động viên các đồng nghiệp cùng nhau chăm chỉ, không chỉ trong công việc mà còn cả luyện tập thể dục, khuyến khích cán bộ giáo viên tham gia các CLB Yoga, Earobic, Khiêu vũ. Dù bận rộn, dù khối lượng công việc rất nhiều nhưng đồng chí Thủy vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với nụ cười tỏa sáng. Và hơn nữa đồng chí vẫn làm tròn trách nhiệm con dâu hiền – người mẹ đảm – người vợ chu toàn. Chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, tứ thân phụ mẫu đều có tuổi, hay đau ốm, con gái đồng chí học xa nhà. Một tay đồng chí thu xếp, thu vạ hà vén, chăm lo cha mẹ già, dạy dỗ, giáo dục con cái học hành, vẹn tròn đối nội đối ngoại. Chị em trong Công đoàn hay nói đùa rằng: “*Chị số hai không ai dám nhận số một*”.

Đôi lúc tôi tự hỏi sức mạnh nào giúp cho đồng chí có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ, chu toàn mọi thiên chức? Có lẽ vị thuyền trưởng của chúng tôi có đầy đủ “*Tâm - Tầm - Tài - Đức*”, cảm phục đồng chí, cảm ơn đồng chí vì những gì đồng chí đã làm, đã cống hiến cho tập thể, cho ngôi trường Khuong Mai. Những hi sinh âm thầm đó là

vô giá, mong rằng đồng chí sẽ luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, nụ cười rạng rỡ, sự đam mê và sáng tạo vì đó chính là Nhà giáo Nguyễn Bích Thủy - Một một tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp Giáo dục, là người phụ nữ năng động, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, thạo việc trường trong thời đại mới.



Với tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp trong trường, đồng chí luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng tôi để cùng với tập thể cán bộ, giáo viên đưa trường Tiểu học Khương Mai tiếp tục phát triển, xứng đáng là một trong lá cờ đầu trong ngành giáo dục quận Thanh Xuân. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm việc bên cạnh người đồng nghiệp như đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Nguyễn Bích Thủy – một nhà giáo tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

XÁC NHẬN CỦA BGH

Khương Mai, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI VIẾT

Nguyễn Thu Anh